

รายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลดงมะดะ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑



วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลดงมะตะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะตะ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิศวะ ศรีลา	ประธานสภาฯ	วิศวะ ศรีลา	
๒	นายประทีป คำป็อก	รองประธานสภาฯ	ประทีป คำป็อก	
๓	นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์	สมาชิกสภาฯ	ณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์	
๔	นายศิริพันธ์ สุภาวงศ์	สมาชิกสภาฯ	ศิริพันธ์ สุภาวงศ์	
๕	นางผณิตรา แสนขัติ	สมาชิกสภาฯ	ผณิตรา แสนขัติ	
๖	นายจุ่มปา อุตมา	สมาชิกสภาฯ	จุ่มปา อุตมา	
๗	นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่	สมาชิกสภาฯ	สุรสิทธิ์ สุขใหม่	
๘	นายชาญวิทย์ โภธาปัญญา	สมาชิกสภาฯ	ชาญวิทย์ โภธาปัญญา	
๙	นายกำพล มูลแก้ว	สมาชิกสภาฯ	กำพล มูลแก้ว	
๑๐	นายบุญส่ง มงคล	สมาชิกสภาฯ	บุญส่ง มงคล	
๑๑	นายสังัด กาวิชัย	เลขานุการสภาฯ	สังัด กาวิชัย	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาววาสนา บุญมา	นายกเทศมนตรี	วาสนา บุญมา	
๒	นายทิพย์ ประมาณ	รองนายกฯ	ทิพย์ ประมาณ	
๓	นายแสวง แสนขัน	รองนายกฯ	แสวง แสนขัน	
๔	นายเกรียงศักดิ์ กองธรรม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เกรียงศักดิ์ กองธรรม	
๕	นางสาววรฤทัย ประมาณ	เลขานุการฯ	วรฤทัย ประมาณ	
๖	นายธวัช แก้วจินดา	ปลัดเทศบาล	ธวัช แก้วจินดา	
๗	นายสถิต อุดมวัฒนศิริ	ผอ.กองช่าง	สถิต อุดมวัฒนศิริ	
๘	นายสำเร็จ ชัยรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	สำเร็จ ชัยรัตน์	
๙	นางสาวสาริศา คำแผ่นชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สาริศา คำแผ่นชัย	
๑๐	นายอนิรุทธิ์ จันทิมา	นักวิเคราะห์ฯ	อนิรุทธิ์ จันทิมา	
๑๑	นายจักรกฤษณ์ เรือนโนวา	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	จักรกฤษณ์ เรือนโนวา	
๑๒	นายสุรียัน เต็มกัณฑ์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	สุรียัน เต็มกัณฑ์	
๑๓	นายนพดล พุทธเนตร	เจ้าพนักงานธุรการฯ	นพดล พุทธเนตร	
๑๔	นางสาวพิมพ์รัก สมฤทธิ์	นิติกรปฏิบัติการ	พิมพ์รัก สมฤทธิ์	
๑๕	นางสาวงามฟ้า พูนาโคชิ	นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ	งามฟ้า พูนาโคชิ	
๑๖	นางสาวศุภานิช เงินเย็น	นักวิชาการสาธารณสุขฯ	ศุภานิช เงินเย็น	
๑๗	นางสาวสุกานดา จำรักษา	จ้างเหมาบริการ	สุกานดา จำรักษา	
๑๘	นายสนิท ปงรังษี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	สนิท ปงรังษี	

เริ่มประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ ๑

๐๙.๓๐ น.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ มีจำนวน ๑๑ ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ในครั้งนี้ ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๑ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

๑.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ท่านปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นผู้ชี้แจงค่ะ

ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๑) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนพัฒนาท้องถิ่นนี้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เดี่ยวจะมีเอกสารให้ทุกท่านอีกครั้ง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เราได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติมเกือบทุกหมู่บ้าน ในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หรือซ่อมแซมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งตรงนี้เราได้จัดทำมา ๒ รอบ รอบแรกเราได้จัดทำในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ปีนี้เราก็ได้เก็บมาและปรับปรุงแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมอีกหน่อย ช่วง ๒ - ๓ เดือนที่ผ่านมา ส่วนของรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่เราจัดทำมาทั้งหมดก็ได้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกส่วน และก็มีมาตรการรองรับในการจัดทำเทศบัญญัติ และแผนพัฒนาในหมู่บ้านและชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชนหรือสิ่งที่บับัดความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขออนุญาตชี้แจงเพียงแค่นี้ก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

๑.๒ ระเบียบการช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องระเบียบการช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ครับ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือผมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรณีฉุกเฉิน แบ่งได้ ๒ อย่างคือ สาธารณภัยด้านการเกษตร และสาธารณภัยที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ซึ่งการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ที่แจกให้จะเน้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นประจำ ที่อยู่อาศัยประจำก็คือบ้านเรือน และบ้านที่เราเช่าอยู่ สามารถให้การช่วยเหลือได้ แต่ผู้นำชุมชนต้องรับรองมาว่าได้รับความเสียหายจริง กรณีเกิดวาตภัย ถ้าไม่ใช่บ้านเรือน ตามระเบียบฯ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ และกรณีที่เป็นโรงเก็บผลผลิตเสียหายแต่ไม่ติดกับตัวบ้าน ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ถ้าเป็นโรงเก็บผลผลิตที่ติดกับตัวบ้านสามารถให้ความช่วยเหลือได้ กรณีของยุ่งฉางเก็บข้าวเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ถ้าจะช่วยเหลือได้ต้องมีผลผลิตทางการเกษตรเก็บไว้ คอกสัตว์ต่างๆ สามารถช่วยเหลือได้แต่ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ปล่อยให้ร้าง และที่ถามมาว่าโรงบ่มยาสูบสามารถช่วยเหลือได้ไหม ผมขอตอบว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้ ซึ่งการปลูกยาสูบส่วนมากจะเป็นอาชีพเสริมไม่ใช่อาชีพหลัก ถ้าเป็นอาชีพหลักสามารถช่วยเหลือได้ คือเราได้ขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นอาชีพหลักและประกอบอาชีพตลอดทั้งปี สามารถช่วยเหลือได้ อย่างเราทำอาชีพทำนาถ้าผลผลิตเสียหายก็สามารถช่วยเหลือได้ตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ คือจะแยกเป็น ๒ กรณี ก็ต้องทำความเข้าใจไว้ตรงนี้ด้วยครับ และอีกอย่างเรื่องของภัยหนาวเมื่อก่อนระเบียบกำหนดไว้ถ้าอุณหภูมิต้องต่ำกว่า ๑๕ องศา ติดต่อกัน ๓ วันขึ้นไปสามารถให้ความช่วยเหลือได้ แต่ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นมากำหนดให้อุณหภูมิต้องต่ำกว่า ๘ องศา ติดต่อกัน ๓ วันขึ้นไป ซึ่งพื้นที่ของเราอุณหภูมิไม่ต่ำขนาดนั้นจึงไม่สามารถแจกจ่ายเครื่องกันหนาวได้ และเกี่ยวกับเหตุสาธารณภัยด้านการเกษตรตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่า สรุปแล้วท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือหรือเปล่า เพราะว่าข้อมูลด้านการเกษตร การประมง อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะต้องขึ้นตรงกับเกษตรอำเภอ ที่ผ่านๆ มานี้ประมาณ ๔ - ๕ ปีทางเกษตรอำเภอ จะให้ทางเทศบาลเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเหมือนที่เราไปก้าวล้ำหน้าที่ของเขา ซึ่งได้มีการทำหนังสือขอหารือเรื่องนี้ว่า สรุปแล้วเป็นหน้าที่ของใครที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งได้มีการตอบข้อหารือมาว่า ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจในการช่วยเหลือมาให้ทางเทศบาล ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของเกษตรอำเภอ ที่ให้ความช่วยเหลือ ที่ผ่านมาทางท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการโดยใช้ระเบียบตรงนี้มาตลอด ซึ่งตอนนี้เขากำลังพิจารณากฎหมายออกมา ถ้าเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายก็ต้องชะลอ เรื่องให้ความช่วยเหลือไปก่อน และผมขอเสนอเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน รถกู้ชีพของเทศบาล คือ การแพทย์ฉุกเฉินจะต้องช่วยเหลือกรณีเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้น แต่ตอนนี้ทางเทศบาลเรา ต้องไปรับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่ถูกต้อง แต่ถ้าให้ไปส่งผู้ป่วยเป็นบางครั้งกรณีที่เป็นจริงๆ ในพื้นที่ใกล้ก็ดำเนินการได้ แต่ถ้าให้รถกู้ชีพของเทศบาลไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ก็ขอทำความเข้าใจไว้เนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ถ้าไม่เข้าใจ สามารถอ่านดูได้จากเอกสารที่แจกให้ หรือสามารถสอบถามกับผมได้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ครับใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมบ้างครับ เรียนเชิญครับ

**นายณรงค์ศักดิ์
กิจพิทักษ์**

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พุดถึงเรื่องอาชีพ จริงๆระบุในทะเบียนราษฎรเกษตรกรรม เกษตรกรรมก็คือ ทำทุกอย่างเกี่ยวกับการเกษตร การทำนาก็คือทำตลอดทั้งปี การปลูกยาสูบก็ทำตลอดทั้งปี การปลูกถั่วก็ทำตลอดทั้งปี ตรงนี้ไม่รู้จะแยกยังไงครับ ผมก็นึกมัน

รวมอาชีพทางการเกษตรทั้งหมด ผมก็ไม่เข้าใจ ตอนนี้เราต้องมาแยกแล้วว่า การเกษตรที่เราทำไม่ได้ทำตลอดทั้งปี แต่เป็นแค่ช่วงฤดูกาล เอาตรงไหนมาเป็นเกณฑ์ว่าไม่ใช่อาชีพหลัก ขออนุญาตสอบถามแค่นี้ครับ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

เรื่องนี้จากการที่ได้สอบถามทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขาว่าอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่เราส่วนมากจะเป็นอาชีพทำนา แต่การปลูกพืชอย่างอื่นเขาถือว่าเป็นอาชีพเสริมไม่ใช่อาชีพหลัก เขาชี้แจงมาอย่างนี้แต่ถ้าเราจะไปเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็คงลำบาก ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ก็ตามที่เจ้าพนักงานป้องกันฯ ได้ชี้แจงไปนะครับ

๑.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำเครื่องจักรกลหนักสนับสนุนเทศบาลตำบลดงมะตะ (การทำถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ,หมู่ที่ ๑๘)

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำเครื่องจักรกลหนักสนับสนุนเทศบาลตำบลดงมะตะ การทำถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ กับหมู่ที่ ๑๘ เรียนเชิญท่านนายกฯครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็สืบเนื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทางเทศบาลเราได้ทำเรื่องขอเครื่องจักรกล ในส่วนของการเข้าดำเนินการเราก็ยังไม่สามารถแจ้งวันที่แน่นอนได้ ต้องรอเครื่องจักรว่าง ซึ่งแผนงานพื้นที่ไปบ่อขยะของหมู่ที่ ๙ กับหมู่ที่ ๑๘ โครงการนี้เราสนับสนุนในเรื่องของค่าน้ำมันรถ และค่าเบี้ยเลี้ยงคนงานที่ติดตามเครื่องจักรกล ก็คงจ่ายตามจริงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประเมินมาให้ ดังนั้นในส่วนของระเบียบตรงนี้เป็นอำนาจนายกเทศมนตรีอยู่แล้ว ไม่ต้องขออนุมัติจากสภาฯ ซึ่งในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเราตั้งในเทศบัญญัติของงบประมาณปกติอยู่แล้ว เดี่ยวเราจะมีงบจ่ายค่าน้ำมันในส่วนเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และค่าเบี้ยเลี้ยงก็จะเบิกตามระเบียบฯ ซึ่งสำนักปลัดจะเป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนของปริมาณงาน ผู้อำนวยการกองช่างได้มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือยัง ยังไม่มานะคะ ตรงนี้ก็ป็นแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อน ว่าเราทำเรื่องขอเครื่องจักรกลไป เฉพาะของหมู่ที่ ๙ กับหมู่ที่ ๑๘ ในส่วนของหมู่ที่ ๑๘ ถ้าเราดำเนินการทุกหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายต้องบานปลาย เราจะดำเนินการในส่วนเส้นทางหลัก ซึ่งเป็นเส้นทางไปบ่อขยะของเรา ซึ่งไม่ได้ดำเนินการมานานแล้ว อย่างหมู่ที่ ๑๘ จะมีน้ำเซาะตามถนน ตรงนี้จะเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเรา เบื้องต้นก่อน แล้วเราก็จะสามารถใช้งบประมาณปกติของเราได้ ก็คงไม่มีใครสอบถามนะคะ เพราะเราใช้งบประมาณปกติ ขอขอบคุณค่ะ

๑.๔ เรื่องซ่อมแซมประปาของสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะตะ

นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่องซ่อมแซมประปาของสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะตะ ซึ่งนายกฯ ได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านทิพย์ ประมาณ ว่าประปาของสำนักงานเทศบาลเรา มีความชำรุดเสียหาย ไม้ที่เป็นฐานรองรับถังประปาข้างบนมันผุพัง แต่เรื่องนี้ก็เป็นอำนาจของทางผู้บริหารในการดำเนินการซ่อมแซมประปาอยู่แล้ว แต่ก็อยากจะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ เวลาท่านเข้ามาที่เทศบาล ในช่วงเวลาที่เขาดำเนินการซ่อมแซมประปา ท่านจะได้ทราบว่าเขาทำอะไรกัน เดี่ยวให้ท่านรองนายกเทศมนตรีพูดชี้แจง เรื่องประปาของสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะตะ ชำรุดเสียหายอย่างไร ตรงไหนบ้าง จะซ่อมแซมอย่างไร ขอเชิญค่ะ

รองนายกเทศมนตรี
คนที่ ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็เนื่องจาก ที่ได้นำเรื่องของการซ่อมแซมประปาของสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ เข้าวาระการประชุมวันนี้ ก็เพื่อแจ้งให้ทราบ เนื่องจากท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ผมดูแลเรื่องอาคาร สถานที่ ของเทศบาลฯ เนื่องจากประปาของสำนักงานฯ เราได้ก่อสร้างตอนที่เรายังไม่ได้มาปฏิบัติงานที่นี่ สร้างมานานแล้ว ปัจจุบันไม้ที่เป็นฐานรองรับถึงประปาเกิดความชำรุดเสียหาย ผุพัง ซึ่งอันตรายมากเพราะในแต่ละวันเราต้องสูบน้ำขึ้นไปให้เต็มถึงทุกวัน ผมก็ได้แจ้งให้ทางกองช่างประมาณการ ซึ่งก็ได้ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังหาผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อมแซมอยู่ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ และขอแจ้งอีกหนึ่งคือ เรื่องการซ่อมแซมประตูรั้วหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะทางด้านขาออก คือปัจจุบันไม่สามารถปิดประตูได้ ทางด้านพนักงานชายที่อยู่เวรตอนกลางคืนก็อยากให้ออมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพราะเวลาอยู่เวรก็อยากจะทำประตูสำนักงาน ผมก็เลยให้ทางกองช่างประมาณการซ่อมแซม อีกไม่กี่วันก็จะมีช่างเข้ามาซ่อมแซม คงจะให้มาดำเนินการซ่อมแซมในช่วงวันหยุดราชการ เพราะเราต้องเอาน้ำออกจากถังประปาให้หมด ถึงจะสามารถดำเนินการได้ จะให้ดำเนินการในช่วงวันทำงานปกติก็ไม่ได้ เพราะพนักงานต้องใช้น้ำ จึงนำเรื่องนี้มาแจ้งให้ทางสภาฯ รับทราบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ก็เป็นเรื่องการแจ้งให้ทราบนะครับ อย่างที่ท่านรองนายกเทศมนตรีได้นำเรียนไปว่าเป็นการแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ ทางกองช่างมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการซ่อมประปาของสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ ต่อจากท่านรองนายกเทศมนตรี ตอนนี้อยู่ที่พื้นรองรับถึงน้ำประปา ๒ ถึงๆ ละ ๒,๐๐๐ ลิตร ซึ่งรวมทั้งหมด ๔,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักประมาณรวม ๔,๐๐๐ กิโลกรัม เกิดชำรุดเสียหายผุพัง ซึ่งประปาของสำนักงานฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย ผุพังไปตามกาลเวลา ซึ่งได้มีการซ่อมแซมมาตลอด โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด ซึ่งจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อไป อีกเรื่องก็คือ การซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ผมขอพูดชี้แจงว่า ในปัจจุบันนี้ประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนี้ บางส่วนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ก็มีคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่จะมีระบบประปาที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ ที่ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารฯ กองช่างก็ได้เตรียมแผนไว้ว่า ถ้ามีการส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าไปดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน อันนี้เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งจะต้องดำเนินการ และจะต้องรายงาน มีการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตอนนี้อยู่ที่คือ ว่าหลังจากที่ดำเนินการเสร็จ จะต้องไปจัดตั้งคณะกรรมการฯ หลังจากนั้นให้คณะกรรมการบริหารงานไป การซ่อมแซมนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารกิจการฯ ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก็ได้ระบุไว้ว่า เป็นอำนาจคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ที่จะดำเนินการซ่อมแซม แต่นอกเหนือจากนั้น ถ้าเกินศักยภาพของคณะกรรมการฯ หมู่บ้าน ที่จะซ่อมแซมได้ก็ให้เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ เพราะฉะนั้นรายละเอียดทั้งหมดที่ผมเคยได้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา ผมก็ได้แนะนำว่า ในระบบประปาของหมู่บ้าน ที่จะมีการซ่อมแซม

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องมีการส่งข้อมูลกลับ เรื่องของรายรับ รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาของหมู่บ้านทั้งหมด เรื่องของรายรับ รายจ่ายที่มีทั้งหมด มีความเหมาะสมที่จะสามารถซ่อมแซมได้หรือเปล่า ก็ขอพูดชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภา

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน ให้ทุกท่านตรวจสอบดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเชิญครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่รับรอง ๒ เสียง

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามอีกบ้างครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เราได้เถียงกันเรื่องการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ไม่อยากให้นำเรื่องนี้มาพูดในการประชุมสภาฯ อีกแล้ว เพราะจะสร้างปัญหาให้กับการประชุมสภาฯ ผมถึงไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ก็มีเรื่องพูดแค่นี้ครับ

ประธานสภา

ขอให้ท่านปลัดเทศบาลฯ พูดชี้แจงเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครับ เชิญครับ

ปลัดเทศบาล

เรื่องนี้ทุกท่านก็คงจะรู้ตั้งแต่เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ ครั้งแรก ก็ต้องกลับมาทบทวนความเข้าใจกันอีกครั้ง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ หรือว่าการรับรองรายงานการประชุมทั่วไปนี้ การรับรองรายงานการประชุมก็อยู่ในระเบียบของสภาฯ ว่าด้วยการประชุมสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ นี้ หน้าที่ของสมาชิกสภาฯ จะต้องรับรองมีอะไรบ้าง ข้อ ๑. จะต้องรับรองในเรื่องของการประชุมสภาฯ ในครั้งที่ผ่านมามีอะไรบ้างในเรื่องของสาระ มีอะไรบ้างที่มีข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความขึ้นมา มีข้อความตรงหรือเปล่า มีเรื่องอะไรบ้างในการประชุม ตรงหรือเปล่า ข้อ ๒. เรื่องของตัวอักษร อักขระ ภาษาต่างๆ พิมพ์ผิด พิมพ์ถูกต้องหรือเปล่า หรือว่าใส่ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่าง เช่น ในที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ก่อสร้างถนนหมู่ที่ ๑๘ แต่เลขานุการสภาฯ เขียนเป็นหมู่ที่ ๑๖ มันก็ไม่ตรง เราต้องมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ ให้มันตรงและถูกต้องตามวาระการประชุมฯ และบันทึกการประชุมฯ หรือในเรื่องบางเนื้อหามีการกล่าวพาดพิงไปถึงบุคคลที่ ๓ บุคคลอื่นมีหรือเปล่า ถ้ามีการพาดพิงคนอื่น คำว่าพาดพิงไปตรงจุดไหนอย่างมีการพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ผู้ที่เป็นเลขานุการสภาฯ ไม่ต้องเขียนหรือบันทึกลงในบันทึกการประชุมฯ เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาฯ ของเรา หรือบางเรื่องพาดพิงถึงบุคคลที่ ๓ ที่ตัวตนอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ยกตัวอย่าง เช่น สมาชิกสภาฯ บางท่านไม่มาประชุมฯ อย่าไปพูดถึงเขาในด้านที่เสียหาย ให้พูดในด้านที่ดี ถ้าสมาชิกสภาฯ คนนั้นเข้ามาไม่พอใจขอให้แก้ไขข้อความ ใครเป็นคนพูดพาดพิง สรุปคือ การรับรองรายงานการประชุมฯ ในหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ จะต้องรับรองข้อความ

และเรื่องวาระการประชุมทุกอย่าง ว่าตรงตามวาระการประชุมหรือเปล่า การบันทึกการประชุมนี้เหมือนกับที่ทุกคนได้พูดไว้หรือเปล่า และสมัยนี้ก็เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสามารถบันทึกเสียงที่พูดได้ เพราะฉะนั้นคำพูดทุกคำพูดไม่สามารถแต่งเติม หรือปั้นน้ำให้เป็นตัวได้ ก็สรุปง่าย ๆ ว่าการรับรองรายงานการประชุมฯ จะมีอยู่ ๒ ส่วนคือ ส่วนแรกเลขานุการสภาฯ เป็นผู้บันทึกตามที่ได้รับฟังหรือบันทึกตามเครื่องบันทึกเสียง และสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้องตามที่ได้พูดในที่ประชุมหรือเปล่า ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ จะต้องมาตรวจสอบว่า เลขานุการสภาฯ ได้บันทึกตรงตามความเป็นจริงที่ได้พูดไปหรือเปล่า ในที่ประชุมฯ มีการทักท้วงอะไรหรือเปล่า หรือในที่ประชุมฯ รับรองแล้วว่าเป็นไปตามข้อความที่ได้ประชุมไปครั้งก่อนถูกต้องแล้ว ก็รับรองรายงานการประชุมฯ ไป ทำไม่ต้องมีการรับรองรายงานการประชุมฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ตรวจสอบเรื่องการใช้ภาษา การตรวจสอบการใช้อักขระ การตรวจสอบการใช้คำพูด มีการเขียนต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีใครจะสอบถามเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีก็ไประเบียบวาระประชุมอื่นต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้งขึ้นพิจารณา

๔.๑ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวทุ่ง ตำบลดงมะเดะ
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
ตามหนังสือบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้งขึ้นพิจารณา ข้อ ๔.๑ โครงการ
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวทุ่ง ตำบลดงมะเดะ อำเภอแม่ลาว
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน สืบเนื่องมาจากบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมะเดะ ก็ทำหนังสือแจ้งขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน อันที่จริงก็เป็นเรื่อง
เข้าใจผิดกันทางหมู่บ้านก็ได้ไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ก็ไปเจอกับท่าน
ปลัดเทศบาลฯ พอดีซึ่งนายกฯ ได้มอบหมายให้ท่านปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมเรื่อง
ขยะฯ ท่านปลัดเทศบาลก็ได้พูดชี้แจงให้กับทางหมู่บ้าน และท่านศิริพันธ์ สุภาวงศ์
ว่าเกิด การเข้าใจคาดเคลื่อนกัน ต้องทำหนังสือเข้าไปที่เทศบาลไม่ใช่ไปแจ้งที่ศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัดเชียงราย ซึ่งจากการสอบถาม ก็ได้คำตอบว่า มีความเกรงใจทางสภาฯ
เพราะขอรับการช่วยเหลือมา ๒ ครั้งแล้ว และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ เคยเข้าร่วมประชุม
กับทาง กอ.รมน. ซึ่งเป็นหน่วยงานความมั่นคง ได้จัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมอยู่ที่ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย ซึ่งทาง กอ.รมน. มีการพูดว่า ถ้ามีความเดือดร้อนก็สามารถขอรับการ
ช่วยเหลือได้ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านอาจจะมีความเข้าใจผิดก็เลยทำหนังสือเข้าไปขอรับการ
ช่วยเหลือ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
บอกว่าไม่มีงบประมาณ ให้ส่งเรื่องมาที่เทศบาลเหมือนเดิม ฉะนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลเรา ในส่วนของระเบียบฯ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งทางฝ่ายบริหารถ้ามี

งบประมาณเรื่องของประปา ถ้าเป็นการจ้างซ่อมแซมธรรมดามันเป็นอำนาจของนายกฯ และคณะฝ่ายบริหารอยู่แล้ว สามารถดำเนินการจ้างซ่อมแซมได้เลย แต่ในกรณีของบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ซับเมิร์ทเกิดความเสียหาย ซึ่งซับเมิร์ทอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ซึ่งต้องแจ้งให้ทางสภาฯ เพื่อขออนุมัติซ่อมแซม ถ้าซ่อมแซมไม่ได้ก็ต้องจัดซื้อใหม่ ดังนั้นในส่วนขอวิธีการทางฝ่ายบริหารก็มีความคับข้องใจ ซึ่งระเบียบฯ ของเราเมื่อก่อน ถ้าเสียหายก็สามารถซ่อมแซมได้เลย และระเบียบฯ การเบิกจ่ายของเรา บ้างครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ในทันทีเพราะมี ขั้นตอนหลายอย่าง ซึ่งเรื่องบางเรื่องจะต้องนำเข้าสู่สภาฯ เพื่อขออนุมัติ ซึ่งบางครั้งมันก็ช้า เพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ อย่างเช่น การยื่นญัตติเสนอเรื่องต่อประธานสภาฯ ต้องยื่นอย่างน้อย ๕ วัน กว่าจะมีการประชุมฯ และต้องมีการอนุมัติจากสภาฯ อีก ต้องใช้เวลาหลายวัน เรื่องการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน นายกฯ จะไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนก็ได้ เดียวก็โดนข้อหาไม่นำเรื่องให้ทางสภาฯ พิจารณาอนุมัติอีก นี่ก็เป็นเรื่องที่คับข้องใจของทางฝ่ายบริหาร นายกฯ อยากเสนอว่า เรื่องการปัญหาต่างๆ ของประชาชนที่มา ขอรับการช่วยเหลือจากทางเทศบาล แต่เรื่องที่ประชาชนขอรับการช่วยเหลือมาจะต้อง นำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน เราสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก่อนได้หรือเปล่า โดยไม่มีการร้องเรียนกัน ถ้าจะมีการประชุมสภาฯ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างเราทำที่หลังได้หรือเปล่า ถ้ามีมติกันเช่นนี้ การทำงานจะมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างเรื่องฟ้าผ่าซับเมิร์ท รู้สึกว่า หมู่ที่ ๑๐ นี้จะเกิดขึ้นบ่อยมาก หมู่อื่นๆ รู้สึกจะไม่ค่อยมีสักเท่าไร ท่านผู้อำนวยการกองช่าง เวลาช่างมาดำเนินการติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ขอให้กำกับดูแลด้วย รายการเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ ๑๐ ได้ส่งรายการซ่อมแซมให้ทางกองช่างเรียบร้อยแล้ว และจะได้ให้ทางสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติในวันนี้ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการซ่อมแซมประปาของหมู่บ้านมันอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารประปาของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ถ้าหากเกินศักยภาพของหมู่บ้านในการซ่อมแซมประปา ให้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านทำหน้าที่สื่อเข้ามายังเทศบาล เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกินศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านที่จะดำเนินการเองได้ ที่ผ่านมามีได้ปรึกษากับนักวิชาการตรวจสอบภายในก็เพราะว่าเรามีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภารกิจต่างๆ ที่เทศบาลดำเนินการทุกอย่าง ปรึกษากันว่าเราเริ่มต้นกันใหม่ให้มันถูกต้อง เพื่อรับการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบต่างๆ เพราะว่าในระเบียบฯ การดำเนินกิจการประปา เขากำหนดให้คณะกรรมการบริหารประปา ดำรงตำแหน่งได้ ๒ วาระๆ ละ ๒ ปี ก็ให้นักวิชาการตรวจสอบภายใน ถ่ายเอกสารระเบียบฯ แจกให้ทุกท่าน เดียวกันจะดำเนินการลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านที่มีประปาของเทศบาลตั้งอยู่ นี่ก็เป็นที่มาที่ไปของการนำเรื่องประปาเข้าในที่ประชุมวันนี้ ประกอบกับท่านสท. ศิริพันธ์ สุภาวงศ์ ทางหมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวทุ่ง ได้มาปรึกษาว่าถ้าเราจะซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแต่ละครั้งเราจะดำเนินการอย่างไร ผมก็เลยสอบถามว่า คณะกรรมการประปาหมู่บ้านของท่านมีการจัดตั้งกันมานานหรือยัง ท่านก็ได้ตอบว่ามีการแต่งตั้งตั้งแต่มีประปาครั้งแรกแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผมก็คงจะพานักวิชาการตรวจสอบภายในเข้าไปปรึกษาและให้คำแนะนำขั้นตอนในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

เรียนเชิญท่านศิริพันธ์ สุภาวงศ์ พุดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

นายศิริพันธ์ สุภาวงศ์

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้ช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ ๑๐ ก็ขอขอบคุณทั้ง ๒ ท่าน ที่ช่วยประสานงานกับทางบริษัทให้มาช่วยดำเนินการ สาเหตุของปัญหาก็คือ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมามีพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้เกิดฟ้าผ่า ซับเมอร์ทของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน ซึ่งทางช่างได้มาตรวจสอบดูแล้ว ปรากฏว่าใช้สายไฟเส้นเล็กเกินไป ไม่ใช่สายของมันเป็นจริงๆ หลังจากนั้นทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ได้ส่งรูปความเสียหายไปให้เจ้าหน้าที่ทางอำเภอ กอ.รমন. (ทางไลน์) ซึ่งเคยอบรมด้วยกันมา ทางเจ้าหน้าที่ กอ.รমন. ได้พูดว่า ถ้าได้รับความเดือดร้อนเรื่องประปาให้ทำหนังสือเข้าไปขอรับความช่วยเหลือ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สามารถให้การช่วยเหลือได้งบประมาณไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ผมก็เสนอว่า เราลองทำเสนอเรื่องขอรับการช่วยเหลือไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลองทำดูไปก่อนเผื่อว่าจะรวดเร็วกว่าการขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาล อย่างถ้าขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาลเราก็ขอรับการช่วยเหลือมาแล้วถึง ๒ ครั้ง ผมก็เสนอว่า เราทำหนังสือเป็น ๒ ชุด นำไปส่งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และกลับมาส่งที่เทศบาล วันนั้นก็ไปเจอท่านปลัดเทศบาลที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผมก็ต้องขอโทษทางท่าน ปลัดเทศบาล และทางผู้บริหารด้วย ที่ข้ามขั้นตอนไป ไม่นำเรื่องมาขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาลก่อน ก็คิดว่าน่าจะมีความรวดเร็วแต่กลับกลายเป็นเรื่องร้องเรียนไปอีก ก็เป็นความเข้าใจผิดกัน การช่วยเหลือในเบื้องต้นทางจังหวัดก็ประสานให้ทางเทศบาลนำรถบรรทุกน้ำนำไปส่งให้ประชาชนหมู่ที่ ๑๐ วันละ ๓ เที่ยว จัดส่งน้ำได้ประมาณ ๓ วัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ก็ต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล และท่านผู้อำนวยการกองช่าง อีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอความเห็นใจจากทางสภาเทศบาลฯ ขอให้พิจารณาอนุมัติด้วย ก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขอให้ช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วย ผมก็ได้รับหน้าที่ดูแลเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อสร้างประปาใหม่จนถึงปัจจุบัน ผมได้รับการเลือกจากประชาชนให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นตัวแทนของประชาชน ก็ต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ขอขอบคุณครับ

ปลัดเทศบาลฯ

ขออนุญาตพุดเพิ่มเติมจากท่านศิริพันธ์ สุภาวงศ์ เดี่ยวท่านสมาชิกสภาฯ จะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ผมขอพุดทำความเข้าใจ ช่วงที่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ระบบประปาหมู่บ้านโดนฟ้าผ่า ก็มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งประสานกับผมมาว่า ท่านปลัดเทศบาล จะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง ผมก็บอกว่าถ้าเบื้องต้นจะให้รถบรรทุกน้ำของเทศบาล ไปส่งน้ำไปให้ใช้ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และผมก็สอบถามว่า ในเบื้องต้นมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเกี่ยวกับประปาของหมู่บ้าน สรุปว่าคนที่ไปแจ้งหาผมไม่รู้เรื่อง และผมก็บอกว่า ผมไม่ได้รับหนังสือจากทางหมู่บ้าน ไม่ได้แจ้งให้ทางเทศบาลรับทราบ ผมก็เข้าใจในเบื้องต้นว่าทางหมู่บ้านอาจจะมีการแก้ไขปัญหาตัวเอง เพียงแต่ประสานเรื่องขอรถบรรทุกน้ำนำไปส่ง เพราะไม่ได้รับหนังสือจากทางหมู่บ้าน แต่รู้ว่าซบเมอร์ทประปาของหมู่บ้านโดนฟ้าผ่า ซึ่งวันนั้นผมได้ไปประชุมเรื่องขยะ ที่โรงแรมโพธิ์วิล เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้โทรประสานเกี่ยวกับ

ประชาชนหมู่ที่ ๑๐ ได้มายื่นหนังสือขอรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ผมก็ได้เข้าไปหา และได้สอบถามปรากฏว่า เกิดความเข้าใจผิดกัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ น่าจะไปประชุมที่อำเภอแม่ลาว เขาว่ามึงงบประมาณอยู่ ก้อนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการ ให้ความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ งบประมาณเร่งด่วน สามารถช่วยเหลือหมู่บ้านได้ ความจริงคืองบประมาณของจังหวัดที่มอบให้ทางอำเภอฯ ละ ๑ ล้านบาท แต่อาจจะมีการสื่อสารที่คาดเคลื่อนกัน ไม่เข้าใจกัน ในส่วนของฝ่ายปกครองอำเภอ ก็เลยไปลงที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พอไปถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผมได้ปรึกษาหารือกับ ประชาชนหมู่ที่ ๑๐ ที่มายื่นเรื่องขอความช่วยเหลือก็เลยสรุปว่าเอาแบบนี้แล้วกัน คือ ประชาชนเข้าใจว่ามึงงบประมาณช่วยเหลืออยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ดำรงธรรมฯ บอกว่าไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือเรื่องนี้ ผมก็เลยพูดว่าเอาแบบนี้ แล้วกันเดี๋ยวผมจะประสานกับทางเทศบาล รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือก็แล้วกัน ก็บอก กับประชาชนไปอย่างนี้ และผมก็ประสานกับทางท่านรองนายกเทศมนตรีกับผู้อำนวยการ กองช่างฯ ให้ทางเทศบาลดูแลช่วยเหลือกันไปก่อน ต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรให้ประสาน กับทางเทศบาลก่อน โดยทำหนังสือเข้ามา หรือว่าโทรศัพท์มาประสานกับผมก่อนก็ได้ ก็ ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านด้วยนะครับ ถ้ามีเรื่องที่เป็นเหตุเร่งด่วนเพราะทุก อย่างเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลอยู่แล้ว ส่วนวิธีการให้ความช่วยเหลือจะอย่างไร ช่วยเหลือแบบไหน มีวิธีการอย่างไร อันนี้ก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไป อย่างของหมู่ที่ ๑๐ วิธีการ ช่วยเหลือ ทางหมู่บ้านมีคณะกรรมการบริหารประปาของหมู่บ้านอยู่ ก็เพียงแค่คณะกรรมการฯ แจ้งมาทางเทศบาลว่า มึงงบประมาณไม่เพียงพอในการช่วยเหลือ เพราะว่าใน การบริหารกิจการประปามันไม่ได้ผลกำไรหรอก มีแต่เสียงร้องของการขาดทุน ค่าใช้จ่าย ก็สูง ตรงนี้ก็เข้าใจอยู่เทศบาลก็ใช้ เหตุผลตรงนี้ในการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ อีกส่วนก็คือ จะมีการซ่อมแซม หรือจะจัดซื้อใหม่ อันนี้อยู่ในมาตรการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทางช่างจะต้องออกไปสำรวจความเสียหาย หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ช่วยตรวจสอบ ก็ฝากทางหมู่บ้านที่มีประปาหมู่บ้านด้วย ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถ ประสานมาเป็นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ก็ได้ ก็ไม่ต้องไปแล้วนะครับที่ศูนย์ดำรงธรรม วันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปประชุมที่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ เรื่องปัญหาการเรื่องกลิ่นขี้หมู ต้อง ประสานกับสาธารณสุขอำเภอ เพราะช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนกลิ่นขี้หมูอาจจะแรงหน่อย ส่วน เรื่องการใช้เหลือของเทศบาลเรามีการช่วยเหลือกันทุกหมู่บ้านอยู่แล้ว มีอะไรก็ประสาน เข้ามา บางอย่างก็ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ด้วยนะครับ เรื่องบางอย่างอาจจะดำเนินการ ก่อนท่านก็ได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามบ้างครับ เชิญครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุรสิทธิ์ สุขใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะเดะ เขต ๑ อยากจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน เข้าใจครับเรื่อง แบบนี้ ไม่ต้องนำเรื่องเข้าสภาเทศบาลฯ ก่อนก็ได้ ให้ช่วยเหลือไปก่อนเพราะประชาชนเดือดร้อน เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อนของประชาชน อีกเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำประปาของหมู่บ้าน เรื่อง ประปาหมู่บ้านก็เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อก็ต้องมีการแก้ปัญหาทันตลอด ตั้งแต่การแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ไปจนถึงดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำ เรื่องผลกำไรในการบริหารจัดการ

น้ำประปาคงไม่มีผลกำไร ที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้พูดเกี่ยวกับระเบียบขาน้ำประปา การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประปา ซึ่งวาระคราวละ ๒ ปี นั้นก็คือระเบียบที่ได้ กำหนดไว้ แต่ข้อปฏิบัติจริงๆแล้วท่านลองไปสอบถามทางหมู่บ้านดูครับ ไม่มีใครที่อยาก จะเป็นคณะกรรมการฯ หรือครับ ทุกวันนี้ต้องมีการขอให้ช่วยกันเป็นคณะกรรมการฯ ถ้าเอาคนที่ เป็นคณะกรรมการฯ อยู่ออกก็ไม่มีใครเป็นคณะกรรมการฯ อีก เพราะฉะนั้น เราจะเอาระเบียบฯ ตรงนี้ไปใช้กับหมู่บ้านไม่ได้ ที่นี้เราต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ แต่ถ้าคน เก่าหมดวาระไป สามารถแต่งตั้งเอาคนเดิมมาดำรงตำแหน่งได้หรือเปล่า ปัญหาเรื่องการ ซ่อมแซมประปาของบ้านผม หมู่ที่ ๑๓ นั้น เคยขอรับการช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซม มาแล้ว ๒ ครั้ง ผมอยากจะเสนอว่าในแต่ละปีน่าจะให้คณะกรรมการบริหารประปาของ แต่ละหมู่บ้าน ให้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของหมู่บ้าน ใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา รายงานหลังจากสิ้นเดือนกันยายนของแต่ละปี ให้ทางเทศบาล รับทราบ จะได้รู้ว่า มีงบประมาณเท่าไร เวลามีปัญหา มาขอรับการช่วยเหลือจาก เทศบาล จะได้รู้ว่า งบประมาณของหมู่บ้านมีจำนวนกี่บาท เทศบาลจะได้บริหารจัดการ ตรงนี้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และผมขอเสนออีกเรื่องกับทางฝ่ายบริหารและทางกองช่าง ตอนที่เรามีการจัดกิจกรรมที่เทศบาล มีฝนตกหนักปรากฏว่ามีน้ำท่วมตรงบันไดของ สำนักงานฯ ไปทางไหนก็ไม่ได้ อยากให้ช่วยปรับปรุงหน่อยครับ คงใช้งบประมาณไม่กี่บาท ถ้าหากมีแขกผู้ใหญ่ หรือเจ้านายมาที่เทศบาลมาพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ ก็คงดูไม่ค่อยดีสัก เท่าไร ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ครับ ขอฝากทางคณะผู้บริหารด้วยครับ ดูแลเรื่องบันไดทาง ขึ้นสำนักงานฯ น้ำมันท่วมขัง ก็เป็นเรื่องที่ตึนะครับที่จะให้คณะกรรมการฯ ประปา หมู่บ้านรายงานผลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของหมู่บ้านให้ทางเทศบาลรับทราบ ถ้าไม่มี ใครสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่มีท่านใดจะเสนอบ้างครับ เชิญครับ

**นายณรงค์ศักดิ์
กิจพิทักษ์**

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากจะแจ้งในเรื่องลำเหมืองร่องห้วย อันนี้ก็ได้แจ้งมาทาง เทศบาล ทางกองช่างก็ได้ออกไปตรวจสอบและทำประมาณการเรียบร้อยแล้ว ตอนแรกว่า จะใช้งบประมาณของปภ. แต่ใช้งบประมาณมากทางสภาเทศบาลฯ ก็เลยยกเลิก แต่พอดี ลำเหมืองร่องห้วยมันเป็นปัญหามาโดยตลอดทุกปี ก็จะมีน้ำท่วมทุกปี เพราะว่าเป็นลำ เหมืองที่รองรับน้ำ เป็นที่รวมน้ำ ทั้งหมดก็จะมีน้ำท่วมทุกปี ก็มาแจ้งให้ทางเทศบาล ช่วยเหลือทุกปี เจ้าพนักงานป้องกันฯ ก็ไปตรวจสอบ ถ่ายรูป เพื่อแก้ไขปัญหาทุกปี เพราะฉะนั้นผมอยากจะแจ้งให้ทางสภาเทศบาลฯ ทราบว่าตามที่ได้ไปวัดกันมา มีระยะทาง ประมาณ ๑ กิโลเมตรกว่า ที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีระยะทาง ประมาณ ๕๐๐ เมตร ถ้ามีการขุดลอกจากตรงนี้ไปถึงชลประทานก็จะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีประมาณ ๒๐ กว่าคน ในช่วงระยะทาง ๕๐๐ เมตร ผมก็เลยอยากจะแจ้งให้ทางคณะผู้บริหารรับทราบปัญหาเรื่องนี้ อยากจะแจ้งให้ทางสภาเทศบาลฯ รับทราบ และให้ความอนุเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะได้ทำหนังสือเข้ามาเพื่อให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ เพราะมีปัญหาทุกปี ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ปีนี้ก็คงมีปัญหาเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา อยากจะสอบถามว่าปัญหาเรื่องนี้จะเข้าหวัข้อเกี่ยวกับอุกทกภัยหรือเปล่า ถ้าได้คำตอบอย่างไรผมจะทำหนังสือเข้ามาให้สภาเทศบาลฯ อีกครั้ง ก็มีเรื่องเสนอใหม่เพียงแค่นี้ครับ

ประธานสภา

เจ้าพนักงานป้องกันฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรครับ เพราะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังทุกปี

นายกเทศมนตรี

สำหรับเรื่องนี้วิธีการทำงาน บางอย่างท่านต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน ท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ท่านพูดว่าตอนนั้นมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณชุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตรงนี้ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้รับหนังสือ ซึ่งเรามีแผนงาน อย่างเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เราจะขอแค่ปรับปรุงถนนตรงจุดสำคัญก่อน ซึ่งได้ประสานงานกับท่านสจ.สมชาติ ขวัญชัย ไว้แล้วอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก เพราะติดไปทำงานที่อื่น เราอาจจะได้แค่เครื่องจักรกลเบาเกี่ยวกับงานถนน ในภาพรวมก็คือทำถนนทางไปบ่อขยะกับไปหมู่ ๑๘ เพราะเดือดร้อนกันจริงๆ ค่าใช้จ่ายก็ตามที่เขาประมาณการมาให้ เราต้องมีแผนให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพราะจะได้คำนวณงบประมาณได้ แต่ท่านมาขอรับการสนับสนุนตอนนี้หนังสือก็ยังไม่รับจากท่าน ถ้าจะให้ทางกองช่างเราประมาณการค่าใช้จ่ายทางอบจ. เชียงราย เขาก็ไม่ยอมหรอก ในตอนนี้ทางเจ้าพนักงานป้องกันฯ ก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้เนื่องจากท่านยังไม่ได้ทำหนังสือเข้ามา เดียวให้เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชี้แจงเรื่องนี้

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์

เรียนท่านนายกเทศมนตรี ความจริงผมไม่มารับการสนับสนุนงบประมาณนะครับ ผมแค่แจ้งให้ทางสภาเทศบาลฯ รับทราบเพราะปัญหานี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี และอยากสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่า เรื่องนี้เข้ากรณีอุกทกภัยหรือเปล่า สามารถช่วยเหลือในกรณีเกิดอุกทกภัยได้หรือไม่ ผมไม่ได้ร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางอบจ. เชียงรายแต่อย่างใด ผมก็แค่เพียงแจ้งให้ทางสภาเทศบาลฯ รับทราบ ขอขอบคุณครับ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

สำหรับปัญหาเรื่องลำเหมืองร่องห้วย ก็เป็นปัญหาเกือบทุกปี สาเหตุจากลำเหมืองกลืนน้ำไม่ทัน ในส่วนการช่วยเหลือก็เป็นการช่วยระบายสิ่งที่กีดขวางทางเดินของน้ำให้น้ำระบายได้เร็วที่สุด แต่ถ้าจะมาขอโครงการชุดลอกคงต้องหลังจากเกิดภัยพิบัติไปแล้ว เพราะการชุดลอกเป็นโครงการก่อสร้าง ที่ผมได้สอบถามทางผู้ใหญ่บ้านรู้สึกว่าจะมีทางระบายน้ำตรงลำเหมืองอีกฝั่งหนึ่ง หลังจากที่มีการปิดทางระบายตรงนี้ก็เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งผมได้แจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านแล้วเมื่อปีก่อน ให้ทำหนังสือเข้ามาว่าขอรับการสนับสนุนทำเป็นบายพาสอีกฝั่ง แต่ก็ไม่เห็นทำหนังสือเข้ามา แต่ถ้ากรณีเกิดอุกทกภัยขึ้นทางป้องกันฯ มีหน้าที่นำสิ่งที่กีดขวางทางออกจากทางน้ำให้น้ำระบายออกให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการแก้ปัญหากรณีเร่งด่วน ขอขอบคุณครับ

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์

ขออนุญาตพูดชี้แจงเพิ่มเติมครับ ความจริงใช้งบประมาณในการชุดลอกตรงจุดนี้งบประมาณไม่ถึง ๒๐,๐๐๐ บาทครับ ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร จะมีช่วงลำเหมืองที่

แคบๆ ตรงหน้าบ้านของผู้ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ ๔ - ๕ จุด เพราะตรงจุดนี้จะทำ
น้ำไม่สามารถระบายได้สะดวกรวดเร็ว เวลาฝนตกหนัก ถ้าเราขุดลอกให้กว้างกว่าเดิมก็
จะทำให้ น้ำสามารถระบายได้รวดเร็วขึ้น ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ที่ได้เสนอแนะเรื่องการขุดลอกลำเหมืองร่องห้วย
มีใครที่เสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ เรียนเชิญครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตพูดเสริมเรื่องเครื่องจักรกล เรื่องน้ำมันยืดเยื้อมานาน
แล้ว ผมกับผู้ใหญ่บ้านก็ส่งหนังสือให้ทางช่าง ก็พยายามดิ้นรนกันสำหรับโครงการ
ก่อสร้างถนน ของหมู่ที่ ๑๘ ซึ่งเส้นทางทุรกันดาร เดินทางค่อนข้างลำบากมากและไม่มี
ไฟฟ้าส่องสว่างด้วย แต่ก็ได้รับงบประมาณจากเทศบาลในการแก้ไขปัญหาช่วงเส้นทางที่
สัญจรยากลำบากแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งหมู่ที่ ๑๘ เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาครั้งหนึ่งเป็นถนนคอนกรีต ซึ่งตอนนั้นผมขอไป ๔
เมตร แต่ระเบียบฯของ อบจ.เชียงรายให้ไม่ได้ แต่ได้ ๖ เมตร แต่ได้ระยะทางไม่ยาว
เท่าไร อยากรได้ระยะทางยาวมากกว่า เคยทำโครงการไปขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เอาไปฝากให้
เจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าทำไมไม่มีหนังสือแนะนำจากทางเทศบาลมา ในส่วนปก.ก็ส่ง
โครงการไปแล้ว แต่เขาชี้แจงว่าต้องเป็นโครงการกรณีฉุกเฉินถึงจะได้ งบประมาณของ
เทศบาลเรามีน้อยเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ละปีเราก็ต้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ตอนนี้ก็ประสานกับท่านสจ.สมชาติ ขวัญชัย
และท่านนายกฯ ก็ได้ประสานงานกันแล้ว เกี่ยวกับโครงการขยายถนนหมู่ที่ ๑๘ และผมก็
ได้พูดกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ เกี่ยวกับเจ้าของพื้นที่ข้างถนนที่จะทำการขยายถนน ให้
ความยินยอมอุทิศที่ดินให้ก่อสร้างถนน ไม่ใช่อบจ.เชียงราย เข้ามาดำเนินการก่อสร้างถนน
แล้ว ประชาชนเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงมาร้องเรียน ผมได้พูดกับพ่อกำนันแล้วให้หา
แบบฟอร์มการอุทิศที่ดิน ให้เจ้าของพื้นที่ใกล้เคียงเซ็นต่ออุทิศที่ดินในการก่อสร้าง โดยให้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ นำไปให้เจ้าพื้นที่ข้างเคียงเซ็นต่ออุทิศที่ดินมา ถึงแม่หมู่ที่ ๑๘ จะเป็น
ชุมชนเล็กๆ เราก็ต้องดูแลเพราะเป็นหน้าที่ของเรา และอีกเรื่องการติดตามโครงการ
ก่อสร้างถนนเส้นหลังวัดบ้านห้วยสำนยาว หมู่ที่ ๑๓ ผมก็ได้ทำหนังสือขอรับการ
ซ่อมแซมถนนมาให้ทางเทศบาลหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย ยังไม่ได้
รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วงนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนประชาชนก็จะเริ่มเดือดร้อนอีกแล้ว
ผมขอให้ทางกองช่างช่วยติดตามเรื่องนี้ให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

เรื่องของการซ่อมแซมถนน ถ้าผู้รับเหมาไม่ดำเนินการซ่อมแซมถ้ายังไม่หมดสัญญาค่า
ประกัน เราสามารถยึดเงินค้ำประกันมาดำเนินการซ่อมแซมเองได้นะครับ

นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ เรื่องการซ่อมแซมถนน ตอนนี้อยู่ในสัญญาค้ำประกัน
๒ ปีอยู่ ก็ได้แจ้งผู้รับจ้างให้ไปดำเนินการซ่อมแซมแล้ว โดยได้โทรศัพท์ติดต่อผู้รับจ้าง
ตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้วต่อสายจากการประชุมสภาฯ เลย ผู้รับจ้างก็ได้ดำเนินการ
ซ่อมแซมไป ๓ ครั้งแล้ว ผู้รับจ้างบอกว่าถ้าจะให้อดทนแข็งแรง คือเริ่มแรกมันเป็นการวาง
โครงสร้างของการก่อสร้างตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว น้ำที่ไหลตรงนั้นมันไม่ได้ไหลทางข้าง แต่มัน
ไหลตรงกลาง ซ่อมแซมก็ครั้งมันก็จะพังเขาบอกว่าอย่างนี้ ในตอนนั้นเรายังไม่นิติกรที่มี

ความรู้ทางด้านกฎหมาย เดี่ยวนายก็จะมอบให้ผู้อำนวยการกองช่าง และช่าง ประสาน กับนิติกร ให้นิติกรเป็นผู้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการในส่วนของระเบียบฯ ตรงนี้ เพราะ บางอย่างก็เป็นเรื่องทีละเอียดอ่อน เพราะซ่อมแซมไป ๓ ครั้งแล้ว ให้นิติกรลงไปดู สัญญาค้ำประกัน เพราะมี ๒ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนกับโครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะพูดเสนอแนะหรือเปล่าครับ

นายชาญวิทย์

โพธาปัญญา

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องถังขยะอันตรายที่นำไปวางไว้ตามหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน นำขยะอันตรายไปทิ้ง ผมก็เห็นอยู่ทุกวัน ผมดูแล้วก็ไม่เห็นมีใครไปเก็บ ตรงนี้เป็นหน้าที่ ของเทศบาลเราหรือเปล่า มันเกะกะมากครับ ถ้าหากไม่มีเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บขยะ ผมว่า น่าจะให้มีการรื้อออก เพราะดูแล้วมันไม่สวยงามสร้างความสกปรก ผมก็อยากจะสอบถาม ว่า เป็นหน้าที่ของใครเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะอันตราย ก็เห็นผ่านมาหลายเดือนแล้วไม่ เห็นมีใครมาเก็บไปทิ้งสักที ผมก็ขอสอบถามนะครับ เพราะเป็นเรื่องที่สร้างความ เดือดร้อนและเป็นอันตรายกับประชาชนในพื้นที่

ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านชาญวิทย์ โพธาปัญญา ครับ

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์

ขออนุญาตครับ พอดีท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย นายบรรพต สุขจิตต์ ผาก ให้ผมมาถามเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขออนุญาตสอบถาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ คือ เขาผากถามมาว่าหนังสือที่ส่งให้มีแต่แผนพัฒนาฯ ของปี ๒๕๖๑ อยู่ในแผนฯ แต่อีก ๓ ปีทำไมไม่มีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ หมู่บ้านที่เสนอมา หรือว่าเอาเก็บไว้ก่อนแล้วเสนอมาทีหลัง หรือว่าเป็นเพราะอะไร ทำไม โครงการของหมู่ที่ ๒ ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผากสอบถามครับ ขอให้ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนฯ ช่วยตอบข้อสอบถามหน่อยครับ ขอขอบคุณครับ เดี่ยวผมจะได้แจ้งให้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ทราบครับ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจง ๒ เรื่องครับ เรื่องที่ ๑.เรื่องขยะอันตราย ตอนนี้เรา กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บขยะอันตรายอยู่ยังไม่เสร็จ จึงไม่สามารถออกไปเก็บขยะ อันตรายตามหมู่บ้านได้ เพราะถ้าเก็บมากก็ไม่รู้เอาไปเก็บไว้ที่ไหน ขยะอันตรายที่เราเก็บมา ไว้ตรงใกล้สวนสมุนไพรอันตรายและดูไม่มี และอีกอย่างทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายเขาไม่ได้แจ้งให้เรานำขยะอันตรายไปส่งให้ ทางอบจ.เชียงรายก็คงมีปัญหา เหมือนกับเรา ปกติทางอบจ.เชียงรายจะส่งขยะอันตรายไปที่กรุงเทพฯ ปีนี้เงียบไปเลย แสดงว่าเขาคงมีปัญหาเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคงหลายล้านบาท ในการจ้าง เขาทำลายขยะอันตราย เดี่ยวถ้าโรงเก็บขยะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจะรีบดำเนินการขน ขยะอันตรายที่กองตรงสวนสมุนไพรไปเก็บในโรงเก็บขยะและออกไปเก็บขยะอันตรายตาม จุดทิ้งขยะฯ ของหมู่บ้าน ตอนนี้โรงเก็บขยะเราได้ขออนุมัติสภาฯ เรียบร้อย ตอนนี้กำลัง อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง เรื่องที่ ๒. เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ผ่านมาผมแจกให้ไปคือเป็น แผนพัฒนาฯเพิ่มเติม โครงการไหนที่ตกหล่นไปเราเพิ่มเติม ครั้งที่แล้วที่ได้ออกไป

ประชาคมหมู่บ้านประชาคมระดับตำบล ในส่วนที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ สอบถามมาว่า โครงการที่ประชาชนเสนอเข้ามาเมื่อครั้งก่อนหายไปไหน ก็คือจะอยู่ในเล่มแรกที่ได้แจกไปก่อนหน้านี้ ไม่รู้ว่าท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ เก็บไว้ที่ไหน แต่ถ้าทางหมู่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ของหมู่บ้านตัวเอง สามารถมาได้ที่ผมครับ เพราะว่าตัวจริงผมก็ถ่ายเก็บไว้อยู่เล่มแรกที่ได้แจกให้ไปก่อนขอบคุณครับ

นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตพูดเสริมเรื่องขยะอันตราย ที่จริงเริ่มแรกมันเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาตั้งแต่ อบจ. เชียงรายจนถึงท้องถิ่น ซึ่งได้หยุดการขนขยะอันตรายมาแล้ว ๒ เดือนที่ผ่านมา ทุกเดือนทางอบจ. เชียงราย จะแจ้งให้เรานำรถขนขยะอันตรายไปส่งให้ ก็ยังโดนพอกำหนดกำหนดว่าเราใช้รถในการเก็บขยะผิดประเภท ซึ่งเราไม่มีรถเพียงพอให้เก็บขยะทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้านและนำไปส่งภายในครึ่งวัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งให้พนักงานช่วยกันเก็บขยะตามหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่ ให้ข้าราชการประจำพนักงานจ้างไปช่วยกันเก็บเพื่อนำไปรวบรวมที่อบจ. เชียงราย ตอนนี้อบจ. เชียงรายก็เกิดปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ท่านคิดว่าจังหวัดเชียงราย มีทั้งหมด ๑๘ อำเภอ ก็หมู่บ้านทั้งจังหวัด ค่าขนส่งนำขยะไปที่กรุงเทพฯ จะมีค่าใช้จ่ายก็บาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็มาตรวจสอบที่อบจ. เชียงรายว่าเบิกจ่ายไม่ได้ แต่เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดและนโยบายรัฐบาล ตอนนี้หมู่บ้านที่เราไม่ได้จัดเก็บขยะ เพราะทางอบจ. เชียงราย ไม่ได้แจ้งให้นำขยะไปส่งให้ ขยะของเราถ้าเก็บมากก็อย่างนั้นก็วิเคราะห์นโยบายฯ พูดไป ตอนนี้โรงเก็บขยะอันตรายของเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ท่านสมาชิกสภาฯ อนุมัติงบประมาณไป ตอนนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าทางอบจ. เชียงราย จะดำเนินการอย่างไร ในส่วนของเทศบาลเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ถ้าโรงเก็บขยะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ก็คงให้เจ้าหน้าที่นำรถออกไปเก็บขยะมาเก็บไว้ที่โรงเก็บขยะของเรา ก่อน แต่ก็ยังไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนต่อไป เราจะดำเนินการทำลายเองก็คงไม่ได้ ต้องรอให้ทางจังหวัดแจ้งมาอีกทีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ตอนนี้ก็มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดเชียงรายกับนายกเทศมนตรี, พอกำหนดและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่เรา เรื่องการกำจัดขยะต้นทาง ก็คงจะมีการเรียกให้ไปรับนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อีกที แต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานตอนนี้ยังไม่ทราบต้องให้ทางจังหวัดเชียงรายแจ้งมาอีกที มีอยู่ ๓ เรื่องที่ต้องปฏิบัติคือ ๑. การกำจัดขยะต้นทางให้น้อยที่สุด ๒. การทำเสวียนไม้ไผ่ทุกหมู่บ้าน ๓. การรณรงค์คัดแยกขยะ เต็มใจให้นักวิชาการสาธารณสุขชี้แจงหน่อยค่ะ

นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนั้นดิฉันได้ไปประชุมที่อบจ. เชียงรายมาค่ะ เขาให้ทำรายงานส่งไปที่อบจ. เชียงราย เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) และให้ทำบันทึกข้อตกลงเหมือนกับที่เราทำกับอบจ. เชียงราย และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำบันทึกข้อตกลงกับทางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ให้มีการรณรงค์คัดแยกขยะ มีการทำเสวียนไม้ไผ่ทุกหมู่บ้าน เป็นเรื่องที่เราดำเนินการก่อนหน้านี้แล้ว และให้ดำเนินการต่อเนื่องกันมา เต็มใจให้ท่านหัวหน้าสำนักปลัดพูดเสริมค่ะ

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และ

ชาติ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ต้องร่วมมือกัน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ คือ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บีบบังคับเราให้ดำเนินการเรื่องขยะนี้ให้ได้ และผมขอชี้แจงเรื่องขยะอันตราย ทุกวันนี้ที่เจ้าหน้าที่เราไม่ออกไปเก็บขยะ ก็เพราะไม่รู้จะนำขยะมาเก็บไว้ที่ไหน เอากองไว้ที่ใต้ต้นไม้ตรงสวนสมุนไพรรถจะเข้าไปก่อสร้างโรงเก็บขยะก็เข้าไม่ได้เพราะมีเศษแก้ว หลอดไฟ ของที่เป็นอันตรายทั้งนั้นวางขวางทางต้องรอให้ก่อสร้างโรงเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะออกไปเก็บขยะตามจุดรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้านได้ ผมก็มีเรื่องที่จะพูดเพียงแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ก็ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านชาญวิทย์ โปธาปัญญา ครับ

**นายชาญวิทย์
โปธาปัญญา**

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอพูดเพิ่มเติมเรื่องขยะ ตอนนี้เป็นทุกอย่างยังไม่เรียบร้อย แต่ผมก็ฝากไปยังท่านนายกเทศมนตรี อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ประกาศให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านรับทราบ เกี่ยวกับการทิ้งขยะที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา อย่างประชาชนบางคนก็ไม่เข้าใจว่าถึงขยะที่เทศบาลนำไปวางไว้ตามหมู่บ้านให้นำขยะประเภทมาทิ้ง เพราะบางคนก็อ่านหนังสือไม่ออกไม่ได้เรียนหนังสือ บางครั้งเอาขยะที่เป็นเปียกของเน่าเสียต่างๆ ไปทิ้งรวมกับขยะอันตราย ก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน เพราะเราขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และช่วงนี้ก็ขอให้แจ้งทางหมู่บ้านให้ประชาชนหยุดนำขยะอันตรายมาทิ้งก่อนชั่วคราว ถ้าไม่ให้ประชาชนหยุดทิ้งปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะโรงเก็บขยะของเทศบาลก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายศิริพันธ์ สุภาวงศ์

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมในฐานะตัวแทนของประชาชนหมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวทุ่ง ก็ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้อนุมัติเห็นชอบโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ แต่ในระยะยาวก็ไม่ว่าฟ้าผ่าอีกเมื่อไหร่ จะทำอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผมก็ได้มายื่นหนังสือเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบสายล่อฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน ที่วันนั้นหัวหน้าฝ่ายการโยธาเข้าไปดู แต่เรื่องนี้ไม่ได้นำเข้าวาระการประชุมในวันนี้ ก็ขอฝากทางคณะผู้บริหารไว้ด้วยครับ ในการป้องกันปัญหาหาระยะยาว ผมขอเสนอซ่อมแซมระบบสายล่อฟ้าซึ่งได้ยื่นจากช่างที่มีความรู้ด้านนี้เขาว่า สายที่มีอยู่สายมันเส้นเล็กเกินไป ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่า ตอนที่เขาดำเนินการติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ผมก็มีแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เรื่องของระบบสายล่อฟ้าของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เตี่ยวเราว่ากันอีกทีครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ดิฉันอยากจะหารือกับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ว่า ปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับตำบล ดิฉันจะมอบหมายให้ท่านรองฯ ทิพย์ ประมาณ กับท่านหัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมแทนเวลามีประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับเรื่องขยะที่ผ่านมา อย่างที่ท่านรองนายกฯ ได้ไปประชุมมา ทางสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯ มีนโยบายให้ลดขยะตกค้างให้เป็นศูนย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ้าเราไม่มีแผนงานดำเนินการเรื่องนี้คงยาก ต้องย้อนไปหาอดีตเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อก่อนไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขยะ แต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องขยะเยอะ เก็บไม่ทัน ประชาชนไม่สนใจหรอกว่า บ่อเก็บขยะของ

เราอยู่ไกลและอยู่ในที่เดินทางยากลำบาก บางครั้งรถเก็บขยะก็ขึ้นไปทิ้งขยะไม่ได้ เขาคิด
แค่ว่าเขาจ่ายเงินค่าขยะไปแล้ว ทางเทศบาลต้องมาเก็บขยะให้เรา บางครั้งต้องเข้าใจว่า
ปัญหามันก็มีอย่างเช่น รถเก็บขยะขึ้นบ่อขยะไม่ได้เพราะฝนตก นายกฯ ต้องโทรมาถามว่า
ทำไมวันนี้ไม่ไปเก็บขยะหมู่บ้านนี้ แต่ประชาชนไม่เข้าใจหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้น ซึ่งก็เป็น
ภาระและปัญหาที่เทศบาลต้องเผชิญมาโดยตลอด ดังนั้นวันนี้เราต้องร่วมมือกันเป็นน้ำ
หนึ่งใจเดียวกัน อย่างล่าสุดของเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย ชมรมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สรวย ออกมามาตรการมาแล้วว่า ยกเลิกการจัดเก็บขยะ ตรงนี้ก็จะ
ย้อนกลับไปเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้ว เมื่อก่อนไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ แต่ละบ้านก็ทำลายขยะ
ของใครของมัน บ้านใครบ้านมัน เพราะปัญหาเกิดจากครัวเรือนคือต้นทางของขยะ ถ้าเรา
ลงไปแก้ตรงจุดนี้ก่อน ถ้าครัวเรือนทำลายขยะกันเองในครัวเรือนปัญหาเรื่องขยะเยอะก็จะ
ลดลง ถ้าจะทำแผนเรื่องเก็บปัญหาขยะ ระยะยาว ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
เทศบาลฯ และประชาชนทุกคนต้องร่วมมือใจกันดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ไม่ใช่โยน
ปัญหาให้ทางเทศบาลอย่างเดียว เพราะปัญหาเรื่องขยะเกิดจากครัวเรือน ถ้าเรามีการ
รณรงค์มันก็จะเข้ากับหลักเกณฑ์ที่เราทำบันทึกข้อตกลง ดิฉันมีความคิดเห็นว่าเป็นตำบลลง
มาของเราน่าจะมีการเปิดเวทีเพื่อแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาขยะของตำบล
โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ หน่วยงานต่าง รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมเพื่อ
หาทางออกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ โดยเริ่มจากครัวเรือนก่อนให้คัดแยกขยะ ขยะ
ที่ทำลายได้ให้ทำลายไม่ต้องนำมาทิ้งในถังขยะ ถ้าทุกครัวเรือนช่วยกันปัญหาเรื่องจะลดลง
มาก ท่านหัวหน้าสำนักปลัดลองไปคิดมาว่าเราจะดำเนินการอย่างไรสำหรับเรื่องนี้ ให้ทำ
โครงการขึ้นมาโดยเชิญแกนนำต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลเราเข้าร่วมก่อน เราต้อง
กำหนดหลักเกณฑ์ในการทิ้งขยะของประชาชน และการจัดเก็บขยะของพนักงานจัดเก็บ
ขยะของเทศบาลเรา ถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างนี้ก็จะปัญหาของตำบลเราเรื้อรังต่อไป
เดี่ยวฝากท่านหัวหน้าสำนักปลัด และนักวิชาการสาธารณสุข จัดทำแผนเรื่องนี้ด้วย และ
อีกเรื่องคือ ระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมตามแผนงานที่เรากำหนดไว้ ในช่วงนี้ต้องค่อย
เป็นค่อยไปจะมาเร่งให้ดำเนินการไม่ได้ แต่เราจะดำเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ทั้งหมด โครงการที่จัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างที่เราผ่านในเทศบัญญัติ มีทั้งหมด ๒๓
โครงการ และ ๑๕ หมู่บ้านที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานช่วงทางเจ้าหน้าที่ค่อยๆทยอย
ดำเนินการ เพราะว่าตอนนี้ นักวิชาการการเงินและบัญชี ทำหน้าที่รักษาการแทนนักวิชาการ
พัสดุ ต้องค่อยดำเนินการจะเร่งรัดไม่ได้ แต่ถ้าโครงการไหนที่เซ็นตัสัญญาไป บาง
โครงการก็มีปัญหา อย่างเช่น โครงการของหมู่ที่ ๙ แผนงานเดิมเป็นโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังไปบ่อขยะ แต่นายช่างโยธาชำนาญงานมาแจ้งนายกฯ ว่าประมาณการผมต้อง
ปรับเปลี่ยนโครงการ ต้องขออนุมัติจากสภาฯ แต่ผมดำเนินการไม่ทันครับ ก็เลยไม่ทันที่จะ
นำเข้าประชุมสภาฯ ในวันนี้ เพราะถ้าจะนำเรื่องเข้าให้สภาฯ พิจารณาต้องยื่นญัตติอย่าง
น้อย ๕ วัน ก็จะทำให้เข้าในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่จะขอเปิดประชุมในคราวต่อไป
ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

มีใครที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมก็มีเรื่องที่เล่าสู่กันฟังเรื่องสืบเนื่องมาจากการ
อบรมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยพิบัติ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผมไป
อบรมมา ๒ วัน ความจริงก็เป็นหน้าที่ของพ่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสารวัตรกำนัน แต่ไม่

ลงชื่อ


(นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ


(นายบุญส่ง มงคล)

รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



ผู้บันทึก/รับรองรายงานการประชุม

(นายสังัด กาวิชัย)

เลขานุการสภาฯ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลดงมะตะ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะตะ
ในสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวิเศษ ศรีลา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะตะ
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑